



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Tập huấn công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đây là nội dung hội nghị trực tuyến toàn quốc vừa được Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu

Thái Bình, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ

chức Trung ương khẳng định: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn thể những người làm công tác tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị cùng nhau trao đổi, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính

trị một cách nhất quán, tổng thể và liên thông. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu phát biểu thẳng thắn, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, trao đổi, thảo luận tập trung vào một số nội dung trọng tâm như những bất cập về tổ chức, bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị hiện nay và đề xuất; đánh giá và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phân cấp quản lý cán bộ trong những năm tới; việc xây dựng, thẩm định để án vị triệc làm khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có những khó khăn, vướng mắc gì, đề xuất giải pháp như thế nào cho dễ hiểu, dễ làm, đạt hiệu quả; công tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 06-HD/BCTCW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương đã chặt chẽ, rõ ràng chưa, cần giải đáp hay hướng dẫn, bổ sung gì. Ngoài ra, đồng chí đề nghị các đại biểu cho ý kiến cụ thể hơn

(Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

### CHỈ THỊ

### Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

LTS: Ngày 31 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Toàn văn như sau:

Vật tư nông nghiệp bao gồm: giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nông nghiệp, thủy sản. Đây là các yếu tố đầu vào, có vai trò quan trọng và không thể thiếu để bảo đảm phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tình trạng kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương như hàng hết hạn sử dụng, không nhãn mác, không ghi rõ thành phần, hàm lượng, công dụng; quảng cáo không đúng công dụng của vật tư nông nghiệp gây thiệt hại cho người sản xuất; tình trạng phân bón vô cơ có hàm lượng NPK thấp (chủ yếu là đạm đơn) được một số tổ chức hội khuyến cáo hội viên sử dụng làm sâu bệnh phát sinh gây hại nặng, giảm năng suất cây trồng; việc thống kê, phân loại, ký cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh

vật tư nông nghiệp tiến độ chậm, một số địa phương chưa triển khai, thực hiện...

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP), UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định của pháp luật liên quan, trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xác định việc quản lý

(Xem tiếp trang 4)

### Hội trại Chắp cánh yêu thương hè năm 2017

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh vừa tổ chức hội trại Chắp cánh yêu thương hè năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội trại năm nay có 8 trại với hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội trại, các em được giao lưu văn nghệ, cắm trại, nhận quà. Không chỉ là hoạt động văn hóa, là sân chơi bổ ích dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội trại còn giúp các em có điều kiện giao lưu, học hỏi, vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sáng kiến tổ chức hội trại của các đơn vị, đồng thời ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm hơn nữa, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tới trường, phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục phát huy sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

HOÀNG LANH

### Hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh



Hội Doanh nhân cứu chiến binh huyện Quỳnh Phụ phối hợp với UBND xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh Phạm Tiến Đồi, thôn Nguyễn Xá 3, xã An Hiệp.

Cựu chiến binh Phạm Tiến Đồi có 11 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường, hiện ông là hội viên Hội Cựu chiến binh xã An Hiệp. Năm nay đã gần 80 tuổi nhưng gần 30 năm gia đình ông phải sống trong căn nhà cấp 4 dột nát; là hộ nghèo của xã, sức khỏe yếu nên không có điều kiện để sửa chữa. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của ông, các hội viên Hội Cựu chiến binh cứu chiến binh huyện Quỳnh Phụ đã quyết tâm góp 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông xây mới nhà ở. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) của Hội Doanh nhân cứu chiến binh huyện Quỳnh Phụ.

NGUYỄN CƯỜNG

### 150 đơn vị máu thu nhận trong chương trình hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 4/6, tại Tổ đình chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư), Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Cầu lạc bộ thanh niên tình nguyện Sen Hồng, Cầu lạc bộ thanh niên Phật tử Tổ đình chùa Keo tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2017.

Mang nhiều thông điệp ý nghĩa "Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại", "Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp", chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 200 thanh niên Phật tử Tổ đình chùa Keo, đoàn viên thanh niên xã Duy Nhất và các tình nguyện viên Cầu lạc bộ thanh niên tình nguyện Sen Hồng đăng ký tham gia. Kết quả, ban tổ chức thu được 150 đơn vị máu. Sau hai đợt hiến máu tình nguyện tổ chức tại Tổ đình chùa Keo, các thanh niên Phật tử, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đã hiến tặng 198 đơn vị máu.

NHƯ HOÀNG

### THAIBINH SEED Phấn đấu doanh thu thuần năm 2017 đạt 500 tỷ đồng

Năm 2016, mặc dù tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) gặp nhiều khó khăn song với sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông, sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, công nhân viên, Công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận đặt ra. Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng đạt 116% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 184,9% kế hoạch, chia cổ tức ở mức 300%, thu nhập bình quân người lao động đạt 10,35 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, các hoạt động khác như thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty và ra mắt thương hiệu gạo Niêu vàng... đều đạt các chỉ tiêu đề ra.

Vừa qua, tại đại hội cổ đông năm 2017, đại hội đã nhất trí đạt kế hoạch phấn đấu doanh thu thuần đạt 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng.

### Chăm sóc tôm những ngày nắng nóng

Vụ xuân hè năm 2017, toàn tỉnh thả nuôi tôm với diện tích hơn 3.000ha, trong đó thả nuôi 223,24 triệu con tôm sú trên diện tích 2.698,95ha và 138,66 triệu con tôm thẻ trên diện tích 184,6ha. Hiện tại đang là thời điểm chăm sóc đàn tôm nuôi chính vụ, giai đoạn này tôm dễ bị mắc bệnh do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 1 - 5/6, xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 - 39°C, có nơi trên 40°C. Thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 10 - 17 giờ; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ nuôi tôm chú trọng có biện pháp phòng bệnh cho tôm, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật chống nóng cho tôm như cho tôm ăn khi trời mát (sáng sớm, chiều tối) với lượng thức ăn bằng 70 - 80% lượng thức ăn ngày thường; duy trì độ sâu của ao trên 1,5m, dùng chế phẩm sinh học tẻ xuống ao để tạo hệ vi khuẩn có lợi, át chế vi khuẩn có hại, giảm sự phát triển của tảo, ổn định pH và độ kiềm trong nước; dùng màn lưới đen chống nắng căng phía trên mặt ao để hạn chế bức xạ của ánh sáng mặt trời; tăng cường sục khí trong ao; bổ sung nước mát (ở tầng đáy) của ao lắng vào ao nuôi để duy trì độ sâu và giảm nhiệt độ trong ao...

PHAN LỢI

### TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ Chung sức xây dựng VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN MỚI

(Xem trang 3)



Các cấp bộ đoàn xây dựng các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp.

Ảnh: PHƯƠNG ANH

### Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

(Xem trang 2)